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  นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาข้ึนบัลลังก์แล้วได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนต่อท่ีประชุมรัฐสภา เพ่ือฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง 

  ต่อจากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเรื่องด่วน ซ่ึงมีผู้เสนอขอเลื่อนเรื่อง
ด่วนท่ี ๒๐ ข้ึนมาพิจารณาก่อน ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 
ต่อจากนั้น รมต.พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัวแทน
ของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นในการเสนอเรื่องด่วนดังกล่าว คือ เรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กรเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ ท้ังนี้
อนุสัญญาดังกล่าวมีความประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือท่ีจะป้องกันและต่อต้านอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ซ่ึงอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร ซ่ึงมีสาระสําคัญครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่น ขอบเขตการใช้
บังคับ , การคุ้มครองอธิปไตย , การกําหนดให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กรเป็น
ความผิดอาญา , การกําหนดให้การฟอกทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทําอาชญากรรมเป็นความผิดอาญา , 
มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน , การกําหนดให้การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นความผิดอาญา , ความรับผิดของนิติ
บุคคล , การฟ้องร้องดําเนินคดี การพิจารณาคดีและการลงโทษ , การริบและการยึดทรัพย์ , การส่งผู้ร้ายข้าม
แดน , การโอนตัวนักโทษ , ความช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน และการป้องกัน เป็นต้น เม่ือรัฐมนตรี
แถลงชี้แจงแล้วสมาชิกสภามีความประสงค์อภิปรายเป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีประเด็นท่ีอภิปรายหลากหลาย เช่น 
การออกกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ควรจัดให้เป็นระบบ , เรื่องความล่าช้าในกระบวนการ
ยุติธรรม , รัฐบาลควรพัฒนาการสอบสวนให้สอดคล้องกับอนุสัญญา , ควรตระหนักเรื่องการจับกุมชาวต่างชาติ
เพ่ือไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และเม่ือ
ปิดอภิปรายแล้ว รมต.พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐานะผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก เช่น การตรากฎหมายตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ ,    การใช้เครื่องบินสอดแนมเข้ามาทําลายเป้าหมายในประเทศอ่ืนนั้น รัฐมนตรีชี้แจงว่าไม่มี
เหตุการณ์ดังกล่าว , เรื่องการส่งเสริมการสืบสวนสอบสวน , การตรากฎหมายนั้นประเทศไทยยังคงมีอธิปไตย
ในการออกกฎหมาย , การเร่งรัดการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมและประชาชนให้รวดเร็วข้ึนนั้นทุกคดีต้องมี
ความเสมอภาคกัน  เป็นต้น และเม่ือรองนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ
เห็นชอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยคะแนน ๔๕๕ คะแนน 
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 ต่อมาท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องด่วนท่ี ๑๘ เรื่อง กรอบการเจรจาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้นรมต.ธนุศักด์ิ 
เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ตัวแทนของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ท่ี
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากตามท่ีท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี 
ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงนามร่วมกันใน
ความตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงทําให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
ความตกลง CMIM อย่างสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินโลกจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศอุตสาหกรรมหลักทําให้ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสูงข้ึน ประเทศสมาชิก
อาเซียน +๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน , ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) เห็นควรพิจารณาทบทวนหลักการ
สําคัญของ CMIM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือทางการเงินหลักของภูมิภาคในการเสริมสภาพ
คล่องระหว่างกันในกรณีสมาชิกประสบปัญหาดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคล่องระยะสั้น และเป็นส่วนเสริม
ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ โดยมีกรอบการเจรจาท่ีขอความ
เห็นชอบ ๓ ประเด็นหลักดังนี้ ๑.การเพ่ิมวงเงินของ CMIM ให้สูงข้ึน ๒.การเพ่ิมสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีไม่เข้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ๓. การจัดต้ังกลไก
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ท้ังนี้ภายหลังจากท่ีรัฐมนตรีแถลงชี้แจง
การเสนอเรื่องดังกล่าวแล้ว มีสมาชิกอภิปรายเพียงท่านเดียว จากนั้นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ
เห็นชอบกับกรอบการเจรจาการเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มเชียงใหม่สู่การเป็นพหุภาคี ด้วยคะแนน ๔๖๖ 
คะแนน 

 ต่อจากนั้นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องด่วนท่ี ๒๓ เรื่องความตกลงว่าด้วยการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้าย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย รมต.ณัฐวุฒิ 
ไสยเก้ือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แถลงเหตุผลในการเสนอเรื่องดังกล่าวให้รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ เนื่องจากอาเซียนต้ังเป้าท่ีจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยเปิดเสรีการค้า
บริการเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญส่วนหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะเป็น 
การลดข้อจํากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการโดยสมาชิกอาเซียนจะต้องดําเนินการลดข้อจํากัดท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการให้เป็นไปตามแผนดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
ผู้นําอาเซียน ๑๐ ประเทศได้เห็นชอบแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียน เม่ือเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดย
เป้าหมายหนึ่งท่ีต้องดําเนินการคือ กําหนดรูปแบบการเปิดตลาดสําหรับการให้บริการผ่านผู้ให้บริการท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา โดยเจรจาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรของอาเซียน และจัดทําข้อ
ผูกพันเปิดตลาดในส่วนของการเคลื่อนย้ายบุคลากรในสาระสําคัญของความตกลงมี ๓ ข้อ 

 ๑. ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบทและข้อผูกพัน (ภาคผนวกแนบท้ายความตกลง) 
โดยสาระของข้อบทเก่ียวกับการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรท่ีประสงค์จะ
ให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเก่ียวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุ
ประเภทของบุคลากรท่ีประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาท่ีระบุในข้อผูกพัน รวมถึง
ระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือพํานักชั่วคราวและเง่ือนไขอ่ืนๆ เก่ียวกับการอนุญาตทํางาน 

 ๒. ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร ๒ ประเภทเท่านั้น คือ ผู้เยี่ยมเยือนทาง
ธุรกิจ (Business Visitor) และผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) ในระดับผู้บริหารและ
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ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเง่ือนไขในการอนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราวและการทํางานสําหรับบุคลากรในสาขาท่ีระบุไว้ใน
ข้อผูกพันดังนี้ บริการวิศวกรรม บริการคอมพิวเตอร์ บริการด้านวิจัยและพัฒนา บริการให้เช่า บริการด้าน
โฆษณา บริการด้านวิจัยตลาดและสํารวจความเห็น บริการด้านบริหารจัดการ บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ บริการท่ีปรึกษา บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการด้านการ
แปล บริการด้านการจัดประชุม บริการด้านโทรคมนาคม บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ บริการก่อสร้าง 
บริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโรงแรม 
บริการด้านการกีฬาและบริการด้านการขนส่ง 

 ท้ังนี้ ข้อผูกพันท้ังหมดไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทย ซ่ึงไทยสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้โดย
ไม่ต้องแก้ไขกฎหมายใดใด 

 ๓. ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับหลังจากท่ีประเทศสมาชิกท้ังหมดได้แจ้งหรือส่งเอกสารแจ้งการให้
สัตยาบัน (หากจําเป็น) ต่อเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงจะต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากวันท่ีได้ลงนามในความตกลง 

 ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงต่อการพัฒนาบุคลากร
ไทยให้ทัดเทียมกับบุคลากรอาเซียนซ่ึงจะเข้ามาดําเนินการต่างๆ ตามความตกลงดังกล่าวรวมถึง มาตรการผู้ท่ี
กระทําความผิดแอบแฝงเข้ามาในประเทศ , มาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีคุณภาพของไทย
(สมองไหล),  รัฐบาลควรติดตามการดําเนินการตามข้อตกลงของประเทศอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือความเป็นธรรมและ
พัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน เม่ือปิดอภิปรายแล้ว รมต.ณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงข้อ
สงสัยของสมาชิกเช่น รัฐบาลมีหน่วยงานท่ีทําการตรวจสอบบุคลในการเดินทางเข้าประเทศ  ส่วนการแยกแยะ
บุคลท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศโดยว่าเป็นบุคลระดับใดนั้นมีกลไกตรวจสอบแล้ว และความตกลงนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่อวิชาชีพ ๗ วิชาชีพ เนื่องจากผู้ท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยจะต้องมีใบอนุญาต ส่วนการ
เตรียมพร้อมนั้นรัฐบาลได้ประชุมเตรียมการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เม่ือรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ท่ีประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลธรรมดาของอาเซียนและ
ภาคผนวกแนบท้ายด้วยคะแนน ๔๔๔ คะแนน 

 ต่อมาท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างความตกลงเรื่องการจัดต้ังศูนย์ประสานความร่วมมือ
อนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ท้ังนี้ นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รมต.ประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนของรัฐบาลได้แถลงชี้แจงเหตุผล การจัดต้ังศูนย์ประสานความร่วมมือ เพ่ือ
เสริมสร้างกลไกการประสานงานของความร่วมมือของสมาชิกเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ อินโดนีเซีย , มาเลเซีย, 
ไทย ซ่ึงไทยจะต้องยืนยันการสนับสนุนท้ังนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในการจัดต้ังศูนย์ประสาน
ความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยไทยจะได้จัดงบประมาณ จํานวน 
๕ ล้านบาทให้กับรัฐบาลมาเลเซีย ซ่ึงสํารองงบประมาณในการจัดต้ังศูนย์ดังกล่าวให้แล้ว ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจ
อภิปรายพอสมควร โดยมีประเด็นประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการต้ังศูนย์เศรษฐกิจสามฝ่าย ภายหลังปิด
อภิปรายแล้ว รมต.นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงต่อข้อคําถาม
ของสมาชิก เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ทําหน้าท่ีประสานความร่วมมือให้บรรลุผล ซ่ึงสํานักงานดังกล่าวปัจจุบันต้ังอยู่ท่ี
ประเทศมาเลเซีย แต่ในอนาคตจะสามารถเคลื่อนย้ายไปต้ังในประเทศอ่ืนๆ ได้ด้วย และประโยชน์ท่ีจะได้รับอีก
ประการคือด้านการเกษตร ซ่ึงท้ัง ๓ ประเทศมีความพร้อมในทุกด้าน ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงแล้ว ท่ีประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงเรื่อง การจัดต้ังศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยคะแนน ๔๔๘ คะแนน 



4 

 ต่อมาท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาข้อตกลงจัดต้ังศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยรมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทน
รัฐบาลได้แถลงชี้แจงถึงเหตุผลในการเสนอเพ่ือให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพ่ือทํางานอนุมัติเงินไปใช้ในการ
อุดหนุนศูนย์ดังกล่าว ซ่ึงวัตถุประสงค์ของศูนย์จะเป็นไปเพ่ืออํานวยการประสานความร่วมมือและประสานการ
ดําเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ องค์การระดับภูมิภาคและ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ท้ังนี้
มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวางซ่ึงเป็นการอภิปรายสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ร้องเรียนว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมถึงมีข้อเสนอแนะเช่น  รัฐบาลควรสนับสนุนให้รัฐบาลของอาเซียนควบคุมดูแลให้
แต่ละประเทศมีป่าไม้ไม่ตํ่ากว่า ๔๐% , รัฐบาลควรร่วมมือผลักดันให้กลุ่มอาเซียนช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
ไม่ให้สูญพันธุ์ , รัฐบาลควรส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
บรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา   สมาชิกบางท่านได้แสดงความเป็นห่วงและกังวลว่าไทยอาจเสียเปรียบประเทศ
อ่ืนท่ีมีเทคโนโลยีสูงกว่าไทย และนําวัตถุดิบของไทยไปใช้ประโยชน์ และได้เสนอให้จัดระบบไบโอเทคโนโลยี
ของไทย , รัฐบาลควรมีมาตรการการให้ควบคุมการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันการทําลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ , รัฐบาลควรจัดระบบโซนนิ่งเพ่ือความสมดุลทางชีวภาพ , รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันการผูกขาด
สินค้าเกษตร เพ่ือป้องกันการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐบาลควรสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก และกล่าวว่าจะรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกเพ่ือนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป จากนั้นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบ
กับข้อตกลงจัดต้ังศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยคะแนน ๔๒๒ คะแนน 

 ต่อมาท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณา กรอบการเจรจาเพ่ือจัดทําบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับ
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย ซ่ึงรัฐบาลส่งมาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดย 
รมต.พลเอกพฤณ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมผู้แทนจากรัฐบาลได้แถลงชี้แจงเหตุผลในการเสนอเนื่องจาก 
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะทําให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ท้ังในด้านการค้าและบริการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีกรอบการเจรจาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิการจารจรจะ
อนุญาตให้มีการประกอบการรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดนและผ่านแดนทางถนนตามเส้นทางและด่าน
พรมแดนเข้า-ออก ท่ีจะกําหนดร่วมกันและอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถโดยสารท้ังประจําทางและไม่ประจําทาง
ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานประเทศผู้รับ ได้รับสิทธิในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในประเทศผู้รับได้ โดยไม่
รวมการขนส่งในประเทศ ท้ังนี้ การขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้รับ , ใน
ส่วนของเส้นทางการขนส่งข้ามแดนหรือผ่านแดนและสิ่งอํานวยความสะดวก ให้มีการกําหนดเส้นทางการขนส่ง 
และสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพรมแดนตามท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน , ส่วนการอํานวยความสะดวก
พิธีการข้ามแดน ให้มีการกําหนดด่านพรมแดนโดยความเห็นชอบร่วมกัน และให้มีการดําเนินการตรวจปล่อย
ร่วมก้ันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในบริเวณเดียวกันรวมท้ังการปรับประสานและทําให้ง่ายข้ึนของพิธีการทาง
ศุลกากร ภายหลังรัฐมนตรีแถลงแล้ว มีสมาชิกอภิปรายพอสมควรซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นข้อท้วงติงหลายเรื่องเช่น
ความครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว พลเอกพฤณ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมได้ชี้แจงว่าใน
ส่วนของรายละเอียดนั้นรัฐบาลจะนําไปทําความตกลงกับมาเลเซียก่อนแล้วจึงจะนําผลความตกลงมารายงาน
ต่อรัฐสภาต่อไป 
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 ต่อจากนั้นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาเพ่ือจัดทําบันทึกความเข้าใจ
เก่ียวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-มาเลเซีย ด้วยคะแนน ๓๘๐ คะแนน 

 ต่อจากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๘.๓๖ นาฬิกา 


